



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๕ มูลค่าข่าว ๔๐๐,๗๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## My Hero

เรื่อง : ภาคณุ  
ภาพ : กวีชัย ศรีนิพนธ์

# ต้นแบบชีวิต นพ.ทรงยศ จันทจิตร

พ.ทรงยศ จันทจิตร หรือหมอต้ม ศัลยแพทย์ตกแต่งของโรงพยาบาล บ้านแพ้วพร้อมมิตร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ และผู้ก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงามดริมคลินิก เล่าย้อนว่า เขาเรียนจบปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในปี 2542 จากนั้นจึงไปเป็นแพทย์ฝึกหัดตามโรงพยาบาลในต่างจังหวัดอยู่หลายแห่ง กระทั่งปี 2545 จึงมาเป็นแพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรงพยาบาลรามธิบดี และศึกษาต่อจนได้วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ตกแต่ง ต่อมาจึงได้เป็นหัวหน้าศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาล



วิชัย ศรีนิพนธ์ นิมิต

นอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์แพทย์ผู้คุมเท และบุกเบิกวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาโรคไต และการปลูกถ่ายอวัยวะของเมืองไทยด้วย คุณป้าเป็นแพทย์หญิงที่ทำงานเก่ง และมีหัวคิดก้าวหน้า บริหารงานหน่วยโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จนเจริญก้าวหน้า แต่ท่านก็สามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี มีทั้งคุณวุฒิและคุณธรรม และยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยด้วยครับ

หมอต้มเสริมว่า แม้ปัจจุบันนี้คุณป้าอายุ 70 กว่าแล้ว แต่ท่านก็ยังไม่หยุดทำงาน ซึ่งท่านนี้แหละเป็นผู้บุกเบิกการล้างไตทางช่องท้องที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการฟอกไต โดยการฟอกเลือด จึงช่วยให้คนยากจนตามต่างจังหวัดที่เป็นโรคไตมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

### อาจารย์แพทย์ผู้เป็นต้นแบบ

“พ.ต.นพ.วิชัย ศรีนิพนธ์ นิมิต อดีตหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลรามธิบดี ถือว่าเป็นผู้ปลูกฝังแนวทางการทำงานให้กับผมตั้งแต่ผมยังเป็นแพทย์ประจำบ้านหน่วยศัลยศาสตร์ เพราะอาจารย์เป็นคนละเอียดและดูมุกๆ เขียวชารตผิวดำๆ เดี่ยวๆไม่ไ้ชนะ (ยิ้ม) แต่ในขณะที่อยู่กับท่านก็เป็นครูโดยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง อาจารย์ให้ทั้งคำแนะนำสั่งสอนอบรมแนวคิด



พ.ต. พญ.อุษณา สุวีระ

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร และยังผ่านการอบรมและทำงานกับคลินิก และโรงพยาบาลอีกหลายแห่งจนมาถึงทุกวันนี้ “อย่างที่ทราบกันดีว่าการเรียนแพทย์เป็นเรื่องยาก เพราะผู้เรียนต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรมากเป็นสองเท่า ยิ่งพอก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานก็ยังไม่ง่าย เพราะเราต้องรับ

ผิดชอบคนที่เรารักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน ซึ่งหลักในการทำงานของผมก็คือ เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีที่สุด โดยพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบก่อน ก็จะทำให้เราทุ่มเทกับมันได้เต็มที่ อย่างผมชอบและถนัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผมก็จะทุ่มเทกับหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด และไม่ลืมตั้งเป้าหมายไว้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะความสำเร็จคือรางวัล แต่ถ้าล้มเหลวอย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว” หมอต้มมีทัศนคติในการทำงานที่ดีขนาดนี้ เชื่อว่าเขาต้องมีบุคคลต้นแบบในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีแน่นอน ลองไปดูกัน

### คุณป้าคือ ‘ฮีโร่’ ในดวงใจ

“พ.ต.พญ.อุษณา สุวีระ เป็นคุณป้าของผมเองครับ คุณป้าเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคไตที่เก่งมาก ท่านเรียนจบแพทย์โดยได้เกียรตินิยมเหรียญทองจากศิริราช แล้วไปศึกษาต่อที่สหรัฐ จนมีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคไตเป็นพิเศษ

การเป็นแพทย์ การใช้ชีวิต จนผลิตแพทย์ทุกคนพร้อมใจกันขนานนามอาจารย์ว่า ‘ชื่อแม่’ ท่านทำให้หมอต้มศัลยแพทย์ตกแต่งที่จบมานิฉันเป็นคนละเอียด รอบคอบ รู้จักสังเกต ที่สำคัญเวลาท่านรักษาคอนไซ์ ท่านจะพูดเสมอว่าคนไข้ไม่ได้ป่วยแต่กายเท่านั้น แต่เราต้องดูแลทางด้านจิตใจของคนไข้ด้วย”



## พู่กันเบิกธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง

“ดร.ธงชัย ธาวนพงษ์” เจ้าของธุรกิจอาหารแช่แข็งพรานทะเล ท่านเป็นน้องชายของคุณแม่ผมเอง คุณน้าเริ่มต้นธุรกิจจาก



**ธงชัย ธาวนพงษ์**

การทำห้องเย็นแช่แข็งอาหารทะเลชื่อยูเอฟพีที่ จ.สมุทรสาคร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรสุดท้ายจึงค่อยๆ พัฒนาธุรกิจจนกลายเป็นโรงงานใหญ่โตและทำการค้ากับทางญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เด็กๆ ผมเคยแวะไปเล่นไปดูที่โรงงานอยู่บ่อยๆ คุณน้าจะเก่งเรื่องการบริหารจัดการ บริหารคน รวมทั้งการตลาดด้วยท่านมีความรู้ทางนี้เยอะ คุณน้าเริ่มทำโรงงานแช่แข็งอาหารทะเลตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆ จนตอนนี้อายุเกือบ 70 ปีแล้ว แต่ก็ยังแอ็กทีฟอยู่ ซึ่งคุณน้าได้สร้างแบรนด์พรานทะเลขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้เอง แต่แบรนด์ก็ได้มาตรฐานและเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ

แม้ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องการประมงอยู่บ้าง แต่คุณน้าก็สู้ได้ เพราะเป็นคนที่มีสติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ดี ที่สำคัญเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเน้นความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ แถมยังนึกถึงคนในสังคมตลอดช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้ง ผู้ค้าอาหารทะเลอยู่ได้แบบยั่งยืน คุณน้าจึงเป็นแบบอย่างของนักธุรกิจ ในดวงใจของผมเลยละ” **M**

